

สอศ.ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 รายละเอียด ดังนี้

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 16 พ.ย.2559



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รายละเอียดรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑)

ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดำเนินการดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียกตามลำดับที่ผ่านการคัดเลือกตามสาขาวิชา และสถานศึกษาที่นักศึกษาทุนได้แสดงความจำนงไว้กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่ประกาศไว้โดยไม่มี การขึ้นบัญชี และขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอพัก อินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐานไปในวันรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๒

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะยึดถือประกาศฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ไปรายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ต้องรับทราบประกาศผลการคัดเลือก หากไม่ไปรายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมียุทธศาสตร์การปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี

/ ๓. ผู้ได้รับ...

